

Giá trị con người không nằm ở của cải, chức tước hay danh vọng. Nó nằm ở cách của con người.



Nữ Dân Biểu Gabrielle Giffords

Con người có giá trị ở chỗ nào? Có lẽ nhiên trên giá con người không phải nằm ở số của cải thì nên biết con người đó có, hoặc còn dẫu đi đâu cũng giữ ngân hàng. Tiền bạc, của cải có khi còn là mồi họa, nếu người đó có một chút tiền để tài sản bỏ, vết tiền bạc của dân biết pháp, đem giữ các ngân hàng Thụy Sĩ chẳng hạn, để rồi mong có ngày “hạ cánh an toàn”, thoát thân, đem cả gia đình qua nước đó hưởng thụ tốt đời. Nhưng nếu không thoát thân được thì cũng tù suốt đời.

Nhưng ý nghĩ này đã đến với tôi trong buổi tối thứ Ba tuần trước khi người xem TV buổi trình bày “Tình trạng Liên bang” của Tổng Thống Obama ở tòa nhà Quốc hội đang đông chật nhích người. Vào lúc TT Obama đến, hầu hết những hàng ghế dân biểu nghé số mấy người đứng lên vỗ tay hoan nghênh. Trong khi Obama bắt tay niềm nở trên dĩa con đường giữa hai hàng ghế, có một bà dân biểu mặc áo vàng bắt tay Tổng Thống và nói với ý phớt nhợt thụy Obama bắt tay bà này và dăm dăm nhìn với một vẻ mặt đờy thuờng sót. Tôi nhìn lại bà này và chợt nhận ra đó là nữ dân biểu Gabrielle Giffords (Arizona). Bà đã bị một kẻ khủng bố bắn vào đầu phớt đời óc hồi tháng 1-2011.

Tôi muốn nhắc lại vài câu trong bài viết “Súng Nổ Nghịch Trùng” ngày 12-1-2011. Bà đã bị một tên khủng bố bắn trúng vào đầu đúng lúc bà lên diễn đàn. Bà là người thuộc đảng Dân Chủ đã trúng cử làm dân biểu trong cuộc bầu cử tháng 11. Bà không chết, chỉ bị thương nặng vì đầu xuyên qua màng óc. TT Obama rất đau lòng với vụ khủng bố này. Buổi sáng hôm đó tôi sân tòa Bạch Ốc ông cùng Đán nhát Phu nhân đứng bên nhau ở bên sân cỏ, một nhóm nghiên, đứng cúi xuống. Vài tháng sau khi bà Giffords thoát khỏi tay Tá thán, TT Obama cũng có mặt.

Trên tình hình Quốc hội Mỹ trong cuộc họp tuần trước, bà Dân biểu Giffords nói: Đây là lần chót bà tham dự cuộc họp của Quốc Hội, bà sẽ chờ để trở về đường phố bình thường cho đến khi nào vượt được qua một bên óc để hoàn toàn bình phục để bà có thể đem hết tâm trí và khả năng phục vụ cho đất nước. Tôi nghe thấy lời này mà thấy ngấm ngùi cho một bậc nữ lưu giữ lòng vì dân vì nước.

Vậy giá trị con người ở chỗ nào? Tôi xin trả lời: Giá trị con người không nằm ở của cải, chức tước hay danh vọng. Nó nằm ở cách của con người.

Giá Trị Con Người

Tác Giả: Sän Đän Nguyän Viät Khän

Thứ Năm, 02 Tháng 2 Năm 2012 11:38

Và nếu xét theo tình hình tranh cử Tổng Thống vào cuối năm nay, trong khi đang Cäng Hòa đang tranh chấp lẫn nhau gay go tàn nhẫn trong nội bộ để chọn ra ứng cử viên Tổng Thống, chúng tôi nghĩ đến đại thi ca của Tổng Cäng Hòa và tình hình tranh cử Tổng Thống đã diễn ra năm 2008. Năm đó Tổng Cäng hòa có TNS John McCain ra tranh cử Tổng Thống Còn đại thi ca McCain là Barack Obama, Tổng Dân Chủ, một người lính, nhà ngäy quyät tâm.

Năm 2012, chúng ta biết các ông phía Cäng Hòa sau khi tranh chấp để đi sẽ chọn ai ra ứng cử Tổng Thống, nhưng chúng ta dân Mä Län này sẽ không quên nhiệm kỳ đầu của Tổng Cäng kim Tổng Thống đã có sự bình thän và hiäu năng nhä thä nào. Họ sẽ tiếp tục con đường đó.